

TẬP TRUNG CAO ĐỘ, ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: HIẾN TRÂM

lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố.

tính tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình xây dựng báo cáo quy hoạch tỉnh Thái Bình, đơn vị tư vấn đã làm việc với Viện Chiến lược phát triển giao thông vận tải, Viện Quy hoạch quốc gia, Viện Chiến lược phát triển, Vụ Quản lý quy hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)...

quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, quy hoạch bằng sông Hồng, quy hoạch tỉnh của một số địa phương đã được phê duyệt để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp. Trên cơ sở các mục tiêu, chiến lược, đột phá, đơn vị tư vấn đã cụ thể hóa thành 22 phương án phát triển thuộc các lĩnh vực như: nông nghiệp, không gian công nghiệp, kết cấu hạ tầng thương mại, du lịch, quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình, mạng lưới giao thông, quy hoạch đô thị nông thôn, phân bố và khoanh vùng đất đai...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến xác đáng, có tầm nhìn, có giá trị về mặt chuyên môn khoa học và mang tính định hướng của các đại biểu dự hội nghị; đồng thời, đề nghị các sở, ngành liên quan, đơn vị tư vấn tiếp thu để hoàn chỉnh báo cáo. Cùng với việc hoan nghênh tinh thần làm việc của đơn vị tư vấn và các sở, ngành đã có những bổ sung, hoàn thiện, sửa đổi đáng kể để nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo quy hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý báo cáo giữa kỳ lập quy hoạch tỉnh vẫn còn một số hạn chế về chất lượng và nội dung, nhiều yêu cầu, nhiệm vụ, vấn đề cần phải được tiếp tục làm rõ và tập trung phân tích, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện. Chính vì thế, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành trong thời gian tới cần tập trung cao độ, đề cao trách nhiệm và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm đạt tiến độ đề ra. Trong quy hoạch phải làm rõ hơn về các điểm nhấn, động lực phát triển của tỉnh; các mục tiêu, nhiệm vụ lớn mang tính đột phá, có tầm nhìn; các định hướng mang tính cơ bản, chiến lược, lâu dài; trong từng ngành, từng cấp và từng địa phương phải làm rõ thực trạng, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế

đồng thời tìm ra được nét đặc sắc, thế mạnh riêng và hướng đi riêng, đề ra được yêu cầu và định hướng phát triển trong tương lai, trên cơ sở đó tổng hợp thành mục tiêu, động lực chung, triết lý phát triển và các trụ cột phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Thái Bình hiện có ba nguồn lực phát triển, đó là nguồn lực khai thác từ đất đai và sản xuất, nguồn lực từ bên ngoài đầu tư vào tỉnh và nguồn nhân lực; nhưng để phát huy được ba nguồn lực này cần phải đánh giá đúng thực trạng hiện nay, có giải pháp đúng đắn và phù hợp trong công tác huy động đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phải có sự đan lồng tích hợp giữa các ngành, lĩnh vực để góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Trên cơ sở những phân tích cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với những nội dung cơ bản của báo cáo quy hoạch tỉnh, đồng thời giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh, bảo đảm quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện đúng tiến độ yêu cầu để ra với chất lượng cao nhất.

SỐ CA MẮC COVID-19... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đối với việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, các địa phương phối hợp với các ngành, đơn vị khẩn trương tiêm vét, tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho các trường hợp đủ điều kiện tiêm; đồng thời khẩn trương cập nhật số tồn trên hệ thống nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân; rà soát, lập danh sách trẻ từ 5 tuổi trở lên để chuẩn bị cho công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai hiệu quả phân mềm quản lý, theo dõi F0 điều trị tại nhà; nhanh chóng có hướng dẫn xử lý rác thải cho F0 điều trị tại nhà. Ngành y tế khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ về ban hành chương trình phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp UBND huyện, thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh, sẵn sàng các phương án trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các vi phạm về thuốc, trang thiết bị vật tư, khám chữa bệnh; chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng thu dung tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 khi đến khám chữa bệnh; bảo đảm số giường hồi sức tích cực theo quy định. Các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ có các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

PHẦN ĐẦU GIÁ TRỊ... (Tiếp theo trang 1)

quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn quản lý; cam kết cung cấp con giống bảo đảm rõ nguồn gốc và chất lượng. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, các địa phương có diện tích NTTS thực hiện tốt công tác cải tạo ao đầm, quản lý diện tích, số lượng giống thả tuần tự lịch thời vụ, đối tượng, mật độ thả giống thủy sản theo kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền và chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực chủ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn...

THÀNH PHỐ Tổng giá trị sản xuất quý I/2022 ước đạt trên 12.500 tỷ đồng, tăng 12,86%

Sáng ngày 30/3, UBND thành phố Thái Bình họp nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Quý I/2022, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội song song với công tác phòng, chống dịch Covid-19, đạt được nhiều kết quả. Kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 12.500 tỷ đồng, tăng 12,86% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 557,7 tỷ đồng, đạt 15,2% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét, đã cơ bản tháo gỡ được các điểm nghẽn, nút thắt và khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư để giải phóng, khơi thông các nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được cả hệ thống chính trị vào cuộc tích cực, đã hoàn thành nhiều dự án tồn tại, kéo dài. Trong quý II, cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tập trung khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa lớn. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý nút thắt giao thông; giải quyết dứt điểm các công trình, dự án còn tồn tại. Tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, các dự án xử lý nút thắt giao thông, dự án tạo nguồn.

MINH NGUYỆT

Ký kết quy chế phối hợp về bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống công trình lưới điện



Công ty Điện lực Thái Bình và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Sáng ngày 30/3, Công ty Điện lực Thái Bình và Công an tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp về bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống công trình và hành lang an ninh, an toàn hệ thống điện; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện; phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, xâm phạm hạ tầng lưới điện, an toàn thông tin, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các công trình lưới điện 110kV, lưới điện trung áp, hạ áp... Hai đơn vị đã phối hợp điều tra nhiều vụ trộm cắp điện và các thiết bị điện. Thực hiện quy chế phối hợp, thời gian tới Công ty Điện lực Thái Bình và Công an tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, khắc phục thiếu sót trong quản lý vận hành hệ thống công trình lưới điện, ngăn chặn, phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời các sự cố trên hệ thống truyền tải và cung cấp điện, đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ an toàn cho người, tài sản và hệ thống lưới điện.

MANH THẮNG

TRUNG TÂM HỖ TRỢ... (Tiếp theo trang 1)

tỉnh Thái Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) và Trung tâm Xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; tư vấn, hỗ trợ đầu tư, phát triển thị trường; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Chính vì thế, các cấp, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là đã giảm bớt nhiều thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Trước bối cảnh mới với nhiều tiềm năng, cơ hội cũng như những thách thức mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề ra vào hoạt động ngay từ ngày 1/4/2022; chỉ đạo Kient toàn các vị trí trong Trung tâm, xây dựng để án vị trí việc làm, quy

chế tổ chức hoạt động, hoàn thiện cơ sở vật chất để Trung tâm đi vào hoạt động ổn định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chúc Trung tâm hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên Trung tâm tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp khi đến tìm hiểu đầu tư vào tỉnh; nắm bắt những khó khăn trên cơ sở đó để xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp.

hoàn cảnh khó khăn trên vùng biên giới biển. Các hộ đó không chỉ có nhà mới để ở, có thêm thu nhập ổn định từ các nguồn hỗ trợ sinh kế mà còn nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm để vươn lên giúp nhau thoát nghèo và đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2021, các đơn vị đã hỗ trợ 17 hộ mỗi hộ 1 con lợn giống sinh kế trị giá 2 triệu đồng; xây dựng 8 nhà đại đoàn kết tại 8 xã khu vực biên giới biển với số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Thực hiện các chương trình phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành của huyện Tiên Hải. Cùng với đó, đơn vị đã lồng ghép các chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác biên phòng. Những kết quả đạt được từ các chương trình phối hợp bước đầu đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, ý nghĩa nhân văn góp phần hỗ trợ kịp thời, hiệu quả nhiều gia đình có

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA LÀN Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên vùng biên giới biển

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Làn luôn bám địa bàn, gần gũi với nhân dân, phối hợp cùng các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả, giúp người dân giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh.

Vừa thấy bóng quân phục của Thượng úy Vũ Phương Thảo, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa Làn đến thăm nhà, bà Phạm Thị Thế, thôn Ngải Châu, xã Đông Minh (Tiền Hải) đã hồ hởi ra đón và dẫn đi xem "tài sản" lớn của mình. Nhìn đàn lợn phổng phao tranh nhau ăn trong chuồng, bà Thế xúc động chia sẻ: Tôi là hộ đơn thân, sức khỏe yếu, hoàn cảnh rất khó khăn, được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Làn và các đoàn thể hỗ trợ lợn giống sinh kế để cải thiện kinh tế. Không những thế, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) còn thường xuyên quan tâm giúp sửa sang chuồng trại, hướng dẫn tôi cách chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi, đến nay từ con lợn giống ban đầu tôi đã có đàn lợn 10 con, sinh trưởng và phát triển rất tốt. Nhờ đó, tôi đã từng bước cải thiện kinh tế, cuộc sống với bớt khó khăn, tôi xin cảm ơn BĐBP đã hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để từng bước vươn lên thoát nghèo. Còn với gia đình bà Nguyễn Thị Là, thôn Định Cư Tây, xã Đông Trà, ngày với ngở trong mơ khi được đơn vị ở trong ngôi nhà mới. Nửa cuộc đời lam lũ, vất vả, một mình bà gồng gánh vun vén cho người chồng hay đau ốm cùng đàn con nhỏ, ngôi nhà xập xệ của cả gia đình thêm xiêu vẹo sau mỗi lần mưa bão. Đồn Biên phòng Cửa Làn đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn

thể, đơn vị, địa phương trực tiếp khảo sát, quyền góp, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết có diện tích 50m² với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Ngoài số tiền 30 triệu đồng trích từ quỹ "Vì người nghèo" do Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ, kinh phí, nguyên vật liệu xây dựng, vật dụng sinh hoạt cùng gần 100 ngày công được cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhiều nhà hảo tâm ủng hộ gia đình. Trên đây là 2 trong nhiều gia đình nhận được sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Cửa Làn trong

chương trình phối hợp giữa BĐBP với Ủy ban MTTQ huyện, Ban Dân vận Huyện ủy..., góp phần cải thiện đời sống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên khu vực biên giới biển huyện Tiên Hải. Trung tá Trần Thanh Tuyền, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Làn cho biết: Thực hiện cuộc vận động "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" và chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa Làn đã tích cực

thực hiện các chương trình phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành của huyện Tiên Hải. Cùng với đó, đơn vị đã lồng ghép các chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác biên phòng. Những kết quả đạt được từ các chương trình phối hợp bước đầu đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, ý nghĩa nhân văn góp phần hỗ trợ kịp thời, hiệu quả nhiều gia đình có



Mô hình hỗ trợ lợn sinh kế của Đồn Biên phòng Cửa Làn giúp người dân từng bước cải thiện cuộc sống.

TRỊNH CƯỜNG